



# Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)

WEB: [WWW.VOVIWEB.ORG](http://WWW.VOVIWEB.ORG)

Số 430

ngày 05 tháng 10 năm 2003

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

## *Quân Bình*

*Quân bình xem xét lý chơn tu  
Uyển chuyển phân minh tự giải mù  
Trí tuệ phân hành duyên đạt tốt  
Bình tâm xây dựng trí an du*

*Kính bái,*

*Vĩ Kiên*

## **Mục Bé Tám từ 27/07/03 đến 02/08/03**

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

**Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận.** Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

## **Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường**

- 1) Tham lam gặp phải tai nạn thì phải làm sao?
- 2) Tình thương rào rạt tại sao?
- 3) Tiến hóa bằng cách nào mới tốt?
- 4) Sự tiến hóa có phân loại hay không?
- 5) Tại sao phải lo âu?
- 6) Sinh ra đương nhiên phải hướng ngoại do tai mắt mũi lưỡi sắp đặt như vậy tại sao khổ?
- 7) Dung hòa sẽ phát triển tới đâu?

<p><b>1) Montréal, 27-07-2003 3: 22 AM</b>  <i>Hỏi: Tham lam gặp phải tai nạn thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tham lam gặp phải tai nạn thì phải dứt khoát</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Dứt khoát tâm tư tự tiến hoài  Cần khôn vũ trụ chuyển không sai  Tự mình tiến hóa không giờ dứt  Thật sự cứu mình tự tiến hoài</i></p>	<p><b>2) Montréal, 28-07-2003 8: 30 AM</b>  <i>Hỏi: Tình thương rào rạt tại sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tình thương rào rạt nhớ</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Quý tưởng lâu ngày tại nhớ thương  Thành tâm tu luyện giấc mơ gương  Gieo duyên tận độ quý tình thương  Uyển chuyển thâm sâu nay tái ngộ</i></p>
<p><b>3) Montréal, 29-07-2003 7: 12 AM</b>  <i>Hỏi: Tiến hóa bằng cách nào mới tốt?</i></p> <p>Đáp: Thừa tiến hoá bằng cách quân bình thì mới tốt</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tiến hóa quân bình trong phát triển  Qui y tam bảo tự giao liên  Thành tâm học hỏi duyên tình đẹp  Chuyển hoá thâm sâu tự thức hiện</i></p>	<p><b>4) Montréal, 30-07-2003 7: 45 AM</b>  <i>Hỏi: Sự tiến hóa có phân loại hay không?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hóa có phân loại theo trình độ tùy theo luật nhân quả</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Phân loại thực hành tiến hóa chung  Cùng chung phát triển chuyển cùng hành  Thành tâm thực hiện tự hành thanh  Uyển chuyển không ngừng liên tục tiến</i></p>
<p><b>5) Montréal, 31-07-2003 9: 05 AM</b>  <i>Hỏi: Tại sao phải lo âu?</i></p> <p>Đáp: Thừa tại vì tập quán hưởng ngoại</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Tập quán hưởng ngoại phải nhiễm trần  Sống không yên ổn tự phăng lần  Tóm thâu ngoại cảnh gieo duyên xấu  Than thở trách Trời chuyển biến tu</i></p>	<p><b>6) Montréal, 01-08-2003 9: 45 AM</b>  <i>Hỏi: Sanh ra đương nhiên phải hưởng ngoại do tai mắt mũi lưỡi sắp đặt như vậy tại sao khổ?</i></p> <p>Đáp: Thừa sanh ra sắp đặt sự hưởng ngoại tự nhiên như vậy tự phải thu hút sự tập quán kích động từ bên ngoài hình thành sự sân si</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Kiếp người học hỏi từ sân si  Giải tỏa mình tâm chuyển tiến vì  Đời đạo song hành xây dựng tiến  Thành tâm học hỏi sống càng yên</i></p>
<p><b>7) Atlantic city, 02-08-2003 7: 45 AM</b>  <i>Hỏi: Dung hòa sẽ phát triển tới đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa dung hòa có thể phát triển tới vô cùng</p> <p><b>Kệ:</b>  <i>Thành tâm tu luyện trí bao dung  Thức giác chính mình tiến các vùng  Đời đạo song hành chung tiến bước  Thanh bình tự đạt sống ung dung</i></p>	

---

## THƯ TỪ LAI VÃNG

---

T, ngày 26/12/2001

Kính thưa Thầy,

Hai vợ chồng con đã nhận được tiền và thư của Thầy gửi cho hai con. Con thật xúc động trước tấm lòng từ bi độ lượng của Thầy, con xin thành thật biết ơn Thầy cũng như cô bác anh chị em trong đạo bên Canada.

Thưa Thầy! Con nghe bạn đạo bên này nói đạo này Thầy bệnh, sức khỏe kém, con rất buồn. Con cầu xin Trời Phật phù hộ cho Thầy mau lành bệnh và thật nhiều sức khỏe

Kính thưa Thầy ! Từ ngày con cất được căn nhà, con làm ăn, gia đạo lận đận hoài, vợ con làm nợ nần. Nếu không có Thầy, đời con biết sẽ ra sao. Ảnh của Thầy, con đã phóng to, kính cẩn treo lên để trấn an trong gia đạo. Con kính xin Thầy đặt cho con một pháp danh để con lấy tên Thầy đặt cho con được làm ăn suông sẻ. Bên này con rất chí thú làm ăn, được bà con trong xóm tìn nhiệm, nhưng vợ con cứ làm nợ nần hoài, thành thử con vướn lên không được. Kính xin Thầy trợ duyên giúp con được ổn định gia đạo.

Thư đến đây con kính xin dừng bút. Kính chúc Thầy và cô bác anh chị em trong đạo bên Canada được thật nhiều sức khỏe.

Kính thư,  
Trần Văn Hai

-----  
A C, ngày 22/2/2002

Văn Hai,

*Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26/12/2001 được biết con đã nhận được tiền của Thầy gửi giúp. Nam nay Thầy cũng đã 79 tuổi và vẫn khỏe mạnh, con an tâm. Lúc này thư từ quá nhiều, Thầy làm việc ngày lẫn đêm.*

*Người tu cần trung tín và siêng năng hành pháp thì gia đạo sẽ được vui. Muốn gia đạo ổn định thì có sức khỏe, không nên phung phí quá nhiều, tự giảm sự tham dục.*

Dưới đây, Thầy đặt tên cho con như sau :

*Trần Văn Hội thay vì Trần Văn Hai : Hội tụ bà con thực hành pháp môn thay vì phung phí, không cần thiết.*

*Chúc con vui khỏe.*

*Quý thương,*

*Lương sĩ Hằng  
Vĩ Kiên*

---

## Một vài cảm nghĩ về Thiên Ca Vô Vi

---

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng ta đều biết rằng Tu Thiền là luôn phải giữ tâm cho được thanh tịnh và Đức Thầy đôi khi cũng khuyên bạn đạo mới tu muốn cho chóng được tiến bộ thì không nên đàn hát. Chính vì vậy mà một số ít anh chị em chúng ta đã hiểu sai ý của Đức Thầy nên đã có những suy nghĩ và hành động tiêu cực về chương trình Thiên Ca, khiến cho Đức Thầy đã phải nhắc nhở trong buổi ra mắt Thiên Ca Khí Giới Tình Thương tại California vào tháng sáu năm 2003 vừa qua như sau:

“Cho nên tôi làm Thiên Ca mà nhiều người nói ôi tu hành mà hát xướng này kia kia nọ, họ chê, rồi bây giờ họ càng coi càng thối” [1]

Trước hết chúng ta cần phải phân biệt Thiên Ca khác hẳn với loại nhạc tình cảm của thế gian. Chúng ta tu Thiền, nhưng những lúc rảnh rỗi cũng vẫn có thể thưởng thức nhạc thiền lắm chứ, đó là một cách giải trí lành mạnh. Đức Thầy đã nhấn mạnh:

“Như các bạn coi, cứ lấy một cuốn video của Thiên Ca coi thử có chiều sâu không? Cuốn nào cũng có chiều sâu, xây dựng tâm thức của mọi hành giả, phục vụ hết mình” [1]

Ngoài ra, Thiên ca còn là một phương tiện để hoằng dương đạo pháp trong xã hội ngày nay. Đức Thầy đã nhận xét:

“Người thế gian mê tiền mê bạc mê tình, nói đến Thiên quốc họ sợ lắm, nhưng mà nói đến địa ngục họ cũng ngán, nhưng mà rút cuộc họ cũng đâm đầu đi tìm địa ngục mà thôi” [1]

Quả như vậy, người đời thường có tâm trạng như đứng trước ngã ba đường, không biết làm sao để giải quyết được bài toán của kiếp phù sinh, đôi lúc họ cũng nghĩ tới phải làm một cái gì cho mai hậu sau cuộc đời hiện tại nhưng một mặt họ không biết đường đi, chưa có duyên gặp được Thiên Vô Vi. Mặt khác, hàng ngày phải lo vật lộn với đời sống, mãi mê với hồng trần nên việc lo cho tương lai của phần hồn, việc xây dựng cơ đồ tâm linh bị buông xuôi và chỉ lo hưởng thụ càng nhiều càng tốt.

Trước tình trạng đó, Đức Thầy đã cho phổ biến rộng rãi pháp tu Thiền mà Thiên ca là một phương tiện ban đầu để thức tỉnh thế nhân vì tâm lý người đời thường là ưa chuộng “đàn ngọt hát hay”:

“Chương trình Thiên ca Vô Vi giúp không ít người tự thức và hiểu được sự sai lầm của chính mình về ăn năn sám hối và tự tu” [1]

Thời gian cũng là một yếu tố rất quan trọng, chúng ta đều biết rằng lúc ban đầu Đức Ông Tư và Đức Thầy đều có chủ trương là Vô Vi không lập hội, không lãnh đạo và chỉ lo tự tu tự tiến mà thôi. Nhưng rồi Đức Ông Tư cũng để lại Sấm truyền cho biết là đến năm 2000 trở đi Vô Vi sẽ được biết đến rất nhiều và được phát triển trên khắp thế giới.

Thật vậy, thời thế đã đổi thay rất nhiều, nhìn lại quá khứ, so sánh với thập niên 80 cộng đồng Vô Vi của chúng ta vào lúc đó từ sự hiểu lầm, nghi kỵ của quần chúng, thì ngày nay tình trạng đó không còn nữa và Vô Vi thực sự đã phát triển lớn rộng. Đức Thầy đã nhận xét rằng:

“Cái cuộc vui hôm nay chúng ta thấy rõ mức tiến của Vô Vi đã tiến tới một bước rồi. Từ rày về sau chúng ta sẽ có cơ hội xây dựng cho chung” [1]

Nói chung, ngày nay đi đến đâu chúng ta cũng thấy thiên hạ nói về Thiền nhưng phần đông vẫn còn hiểu rất sơ sài về tu Thiền, không biết phải thực hành ra sao cho có kết quả và còn nhiều người vẫn chưa được biết đến pháp Thiên Vô Vi.

Nhận thấy đã đến lúc cần phải quảng bá rộng rãi Pháp Thiền Vô Vi để cho mọi người đều có dịp tùy duyên tự thức và tự hành. Đức Thầy nói rằng:

“Những gì tôi đã mong ước, ngày nay đã lộ ra rồi, chỉ ước mong các bạn, người đi sau sẽ tiếp tục đi tới thì chúng ta sẽ có một quả địa cầu tốt trong tình thương và đạo đức” [1]

Sau hơn 40 năm truyền pháp, ngày nay đã đến lúc Đức Thầy muốn dùng Thiên Ca để đem Đạo vào Đời và để rồi từ đó con người sẽ có cơ hội thức tâm tu Thiền. Đức Thầy đã nhắn nhủ tất cả chúng ta:

“Qua video Khí Giới tình Thương các bạn sẽ thấy rõ niềm tin, chúng ta chỉ có xây dựng mới kết tụ được” [1]

Đó là ước mong của Đức Thầy từ lâu và đó cũng là cách gián tiếp đưa người thế gian đến ngưỡng cửa của Vô Vi. Ngài đã nói rằng:

“Tinh thần đó tôi đã nung nấu từ khi mới tu cho đến ngày hôm nay, qua biết bao nhiêu sự cực nhọc, lân la đi đây đi đó khắp thế giới, ngày hôm nay mới kết hợp được, kết hợp được và cống hiến lời văn ý đạo của tôi đưa cho mọi người trong thực hành trong chu trình tiến hoá của cuộc sống” [1]

Trước những lời tâm huyết của Đức Thầy nói về Thiên Ca trong các buổi ra mắt video Khí Giới Tình Thương vừa qua, chúng ta, hành giả Vô Vi đều ước mong được tiếp tay với Đức Thầy trong sứ mạng thiêng liêng và cao cả là đại chúng hoá pháp môn Tu Thiền Vô Vi để mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên Di Lạc, kỷ nguyên của Thượng Ngươn Thánh Đức.

Để kết thúc, xin thưa là chính kẻ viết đôi dòng cảm nghĩ này cũng nhờ Thiên Ca mà biết được pháp Tu Vô Vi. Dĩ nhiên mọi người trong chúng ta đều nhờ duyên lành mà đến với Vô Vi nhưng đến bằng nhiều cách khác nhau.

Riêng bản thân tôi thì trước tiên do tình cờ tôi được xem một cuốn video Thiên ca “Anh và Tôi” tại một tiệm video. Rồi vào khoảng cuối năm 2001 cũng do một sự tình cờ tôi lại thấy có một thông báo đăng trên một tờ báo Việt ngữ là sẽ có buổi ra mắt Video Thiên Ca “Dũng Hành” do hội Ái Hữu Vô Vi tổ chức tại Trung Tâm Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Dallas. Tôi rủ bà xã tôi đi dự và sau đó xin được một số sách, băng nhạc và CD. Rồi nhờ có được địa chỉ của các Thiền đường, tôi đã liên lạc được với các nơi và xin thêm được một số sách và các CD khác về các bài thuyết giảng của Đức Thầy như Chân Kinh 1,2,3, Định Luật Sinh Lão Bệnh Tử, Nguyên Lý tận Độ, Nhẫn Nhục, Thanh Tịnh, v.v.

Sau khi đọc các sách và nhất là nghe các CD nói trên, tôi thấy Đức Thầy giảng rất hay và thật là khác lạ vì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được nghe những lời Pháp thật đơn sơ và mộc mạc nhưng vô cùng minh triết siêu diệu như vậy. Chúng tôi sau đó đã tìm địa chỉ tới Thiền đường Thông Hải và bắt đầu thực hành Pháp Thiền Vô Vi kể từ ngày đó.

Thân ái kính chào tất cả quý bạn,

Nguyễn Phú Hải

T/Đ Thông Hải

[1] : Xin xem đầy đủ nguyên văn lời giảng của Đức Thầy, trong các buổi ra mắt Thiên ca tại San Diego và Santa Ana, California được đăng trong Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 427 ngày 14-9-2003

---

**Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas & Vô Vi Multimedia Communication & Hội Ái Hữu Vô Vi Canada.**

---

**vv: Phát hành CD ấn tống nhân dịp Đại Hội/Thiền Ca 2003.**

Hội Vô Vi Dallas, Canada & Multimedia Communication chân thành cảm tạ các bạn đạo về sự nhiệt thành đóng góp phương tiện ấn tống cho các CD sẽ được phát hành nhân dịp Đại Hội/Thiền Ca sắp tới:

- 1) 2 CD Phụ Ái Mẫu Ái 1 và 2 (Đức Thầy đã hoàn toàn giảng lại) và bài giảng Đại Đồng Tu Tiến
- 2) 1 CD Chơn Kinh 7
- 3) 2 CD Niệm Phật với giảng giải bằng tiếng Anh & Pháp
- 4) 1 CD Searching for the Origin of Harmony, bài giảng của Thầy được dịch ra tiếng Anh, để phục vụ các bạn trẻ không hiểu tiếng Việt

Danh sách quý bạn đạo đã tiếp tục đóng góp sau tháng 5 cho việc thực hiện CD nói trên:

Aline Nguyễn	Montreal, Canada	1111.00
ST Natural Herb Invest.	Houston, TX	1000.00
Trần Ngọc Dũng & Hoa	Boston, MA	1000.00
Lý Lệ Nhân	Orange, CA	1000.00
BD ẩn danh	Orlando, FL	500.00
Nguyễn Thị Cúc	San Jose, CA	500.00
Nguyễn Hiế	Dallas, TX	200.00
Nguyễn Anh Thư	Naples, FL	200.00
Nguyễn Đức Hạnh	Blue Bell, PA	100.00
Nguyễn Quốc Hòa	Dallas, TX	100.00
Phan Bá Tâm	Dallas, TX	60.00
Thanh N. V	Odessa, TX	50.00

**Đặc biệt chị Nguyễn Thị Cúc muốn hồi hướng công đức CD ấn tống cho mẹ.**

**Và Chị Lý Lệ Nhân hồi hướng công đức ấn tống Phụ Ái Mẫu Ái cho mẹ, là bà Chung Ngọc Ngạn, và ba là Lý Thiên Tộ.**

Đây là một khích lệ lớn lao đối với chúng tôi, Hội Vô Vi Dallas, Canada & Vô Vi Multimedia Communication luôn mong được sự hưởng ứng ủng hộ của quý vị dành cho những CD ấn tống sẽ phát hành,

**Vv: Thiền Ca Tiếng Trống Đại Đồng 2003:**

*Chúng tôi chân thành cảm tạ quý bạn đạo đã nhiệt tình ủng hộ thiền ca, giúp mọi người có dịp biết đến Pháp Thiền Vô Vi hơn, đó cũng là một hình thức “Vay pháp trả pháp” và tạo thêm phúc duyên cho chính mình và gia đình:*

Triêm Đặng Nguyễn, Houston, TX	2000.00
Xuân Mai, San Jose, Orange County, CA	1000.00
Trần Thị Bích Thủy, German	1000.00
Thùy Trang, Germany	1000.00
Nancy Lưu Kim Tết, Houston	1000.00
Bạn đạo Atlanta, GA	700.00
Vô Danh, Orange County, CA	500.00
Bùi Thanh, Orange County, CA	500.00
Vinh Quang Co. , San Jose	500.00
Vung Tau Restaurant, San Jose	500.00
Đoan Mộng Điệp, Orange County, CA	500.00
Đặng Lê Bạch Mai, Orange County, CA	250.00
Long & Xuân, Orange County, CA	200.00
Kim Son Jewelry, San Jose	200.00
Tạ Anh Hồng,, Corona, CA	200.00
Mong Chi, Atlanta, GA	150.00
Ban Âm Thực H, Orange County, CA	120.00
Hoàng Văn Hoa, Orange County, CA	100.00
Trương Thị Tảo, Orange County, CA	100.00
Hanh T. Tran, Davis, CA	100.00
My Kim, Montreal, Canada	100.00
Lam Cam Duyên	100.00
Hồ Huệ, Orange County, CA	100.00
Phạm Văn Thiện, Manchester, Englan	100.00
Phạm thị Liên, Manchester, Englan	100.00
Tâm & Tuyết, Manchester, Englan	100.00
Võ thị Vàng, Atlanta, GA	100.00
Thủy Nguyễn, Orange County, CA	90.00
Ninh Huỳnh, Orange County, CA	75.00
VoAnh & Hong Chau, Australia	65.00
Mai Thi Tu, Concord, CA	50.00
Phan Thi Shipp, Sacramento, CA	50.00
Lê Thị Tuyết Phượng, Australia	50.00

Sau Khí Giới Tình Thương, là Tiếng Trống Đại Đồng. Mặc dù năm nay thiển ca đã được sự tiếp tay rất nhiệt thành của nhiều bạn đạo tại địa phương, kể cả sự hỗ trợ của các Hội Ai Hữu VôVi Bắc California, Hội Ai Hữu VôVi Nam California, Hội Ai Hữu VôVi Dallas, nhưng đến nay chúng tôi vẫn còn 1/2 số ghế cần phải tiêu thụ, thiển ca xin chân thành kêu gọi thêm các bạn đạo ở xa, nếu có thân nhân tại vùng San Jose, xin giúp giới thiệu và mời các vị thân hữu quen biết đi xem đại nhạc hội thiển ca VôVi. Đây là một chương trình văn hoá, nghệ thuật, tâm linh rất mới mẻ, và xúc tích dành cho mọi giới. Vé 45\$, 25\$ nay có bán tại nhiều nơi như sau:

Nhà Hàng Quảng Đà 348 E. Santa Clara St. (408)297-3402	Hương Giang Music & Video 1816 Tully Road, #170 (khu Lion Plaza) (408)274-8007
Di Lạc Cuisine 1644 E Capitol Expressway, (408)238-8686	V.K. Food, # 3 141 Dixon Road, Milpitas (408)941-0228
Đô Thành Video 2444 El Camino Real, Santa Clara (Phở Thành Long) (408)985-7218	Ehealth Nutrition (khu Grand Century) (408) 278-6938
Kim Loan Health Care & Cosmetics (khu Grand Century Mall) (có vé 65\$) (408) 292-8838	Đông Phương Tofu 1156 Story Road (McLaughlin&Story) (408)279-9947
Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang (từ 9:00AM – 12:00AM, mỗi chủ nhật tại Gunderson High School 622 Gaundabert Ln, San Jose Tel: (408)486-7085 hay Tel: (408)219-7338 Có nhận giao vé ngày thường	

Để bổ túc cho việc thông cáo về truyền thông tuần rồi, bài viết về chủ đề:

THIÊN CA VÔ VI TRONG ÂM NHẠC, cũng sẽ được đăng tải thêm trên hai tờ báo sau:

- Kỷ Nguyên Mới, nguyệt san tại Washington D.C
- Sóng Thần, Virginia.
- Đài Radio Tiếng Nói VN Hải Ngoại, WA DC, trên 20 tiểu bang và
- Đài TNT, Dallas: phát thanh hai kỳ vào trung tuần tháng 10.  
vào trung tuần tháng 10.

Chúng tôi kính xin quý vị bạn đạo Vô Vi ở khắp nơi hãy tham gia tích cực ủng hộ cho đại nhạc hội thiên ca Tiếng Trống Đại Đồng, giúp chúng tôi có thể hoàn thành buổi Thiên Ca một cách tốt đẹp, đó cũng là niềm khích lệ lớn lao đối với chúng tôi.

Ước mong sự thành công của Thiên Ca "Tiếng Trống Đại Đồng" sẽ làm vui lòng Đức Thầy và cũng là niềm hãnh diện chung của cộng đồng Vô Vi chúng ta. Trân trọng kính chào quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình luôn được sự ban chiếu của Bề Trên và tu hành tinh tấn.

Kính bái,

---

### **THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI ĐỒNG TU TIẾN**

---

XIN QUÝ BẠN LƯU Ý về các thay đổi trong NGÀY THỨ BẢY 25 THÁNG 10, CHỦ NHẬT 26 THÁNG 10 và THỨ HAI 27 THÁNG 10

#### **THỨ BẢY 25 THÁNG 10 :**

1) Họp các trưởng toán xe bus tình nguyện giúp cho 2 ngày 25-10-03 và 26-10-03 :

**8 :30 sáng – 9 :30 sáng tại Phòng MARINA DEL REY – Lầu 2 cạnh phòng GRAND BALLROOM.**



2) Họp các trưởng toán tu học : Vì lý do tổ chức tiệc liên hoan vào tối chủ nhật tại nhà hàng Phú-Lâm, buổi họp dời lại **THỨ BẢY 25 tháng 10 – 9 :30 giờ sáng đến 10 :30 sáng** – phòng MARINA DEL REY – Lầu 2.

3) Xe bus có ghé Phố San Jose trước khi đến Hội Trường Thiên Ca : **11 giờ trưa** bạn đạo tụ họp tại Lobby theo sự hướng dẫn của các vị trưởng toán để lên xe, và bus sẽ khởi hành **đúng 11 giờ rưỡi trưa**.

Xe bus đi thẳng từ Khách Sạn Marriott đến Hội Trường Thiên Ca :

**5 giờ chiều** bạn đạo tụ họp tại Lobby theo sự hướng dẫn của các vị trưởng toán để lên xe và bus sẽ khởi hành **đúng 5 giờ 30 chiều thứ bảy**. Tất cả các xe bus sẽ trở về khách sạn sau khi xong Thiên Ca.

**Bạn đạo ghi danh đi xe bus xin nhớ trình vé xe bus cho trưởng toán Bus.**

### **CHỦ NHẬT 26 THÁNG 10 :**

- 1) Xe bus chở bạn đạo đi Tour SAN FRANCISCO : Khởi hành từ MARRIOTT Hotel lúc 9 giờ sáng và trở về khách sạn trước 5 giờ chiều.  
Xin quý bạn nhớ theo giờ mới (Chủ nhật là ngày đổi giờ - Hết DAYLIGHT SAVINGS TIME)
- 2) Xe bus chở bạn đạo dự tiệc nhà hàng PHÚ LÂM : Bus sẽ **khởi hành đúng 6 giờ chiều** và trở về Khách Sạn sau buổi tiệc.
- 3) Địa điểm tiệc chung ngày chủ nhật 26 tháng 10 : JUNIOR BALLROOM – GROUND FLOOR (phòng Junior Ballroom - không cần lên lầu) từ 11 giờ đêm – 2 giờ sáng.
- 4) SINH HOẠT MỤC BÉ TÁM : địa điểm : BAYSIDE BALLROOM – GROUND FLOOR, phía STARBUCKS Coffee, không cần lên lầu.
- 5) TẬP MÚA LÂN : Phòng IRVINE (Junior BALLROOM) có thể tập từ buổi sáng.
- 6) Nhóm họp các trưởng toán tu học : Vì lý do tổ chức tiệc liên hoan vào tối chủ nhật tại nhà hàng Phú-Lâm, buổi họp dời lại **THỨ BẢY 25 tháng 10 – 9 giờ 30 sáng** – phòng MARINA DEL REY – Lầu 2.
- 7) Vì lý do tổ chức tiệc liên hoan vào tối chủ nhật tại nhà hàng Phú-Lâm, bạn đạo sẽ giao quà trao đổi trong tiệc Sinh Nhật Đức Thầy vào sáng ngày thứ hai thay vì chiều chủ nhật.

### **THỨ HAI 27 THÁNG 10**

Vì chương trình chúc Thọ Đức Thầy rất phong phú, xin quý bạn lưu ý :

- 8) Để trao đổi quà vào ngày Sinh Nhật Đức Thầy (27-10-2003) xin quý bạn nhớ giao quà cho Ban Tiếp Tân vào sáng thứ hai ngày 27 tháng 10 2003 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng tại KHU REGISTRATION COUNTER – Lầu 2 cạnh GRAND BALLROOM và lãnh phiếu ticket trao đổi quà. Còn bạn đạo chỉ đi dự Sinh Nhật thôi có thể giao quà từ 1 giờ trưa đến 1 giờ rưỡi trưa.
- 9) **CHƯƠNG TRÌNH SINH NHẬT :**
  - 13 :00 – Bạn đạo lãnh hoa cài áo tại REGISTRATION COUNTER – 2<sup>nd</sup> Floor
  - Bạn đạo chỉ đi dự SINH NHẬT lãnh badges tại REGISTRATION COUNTER.
  - 13 :30 : Tụ họp trong GRAND BALLROOM.
  - 14 :00 – 17 :30 : Múa Lân, trao đổi quà lì xì, bạn đạo chúc mừng sinh nhật Đức Thầy.
  - 19 :00 – 20 :00 : Ăn tối (Grand Ballroom)
  - 20 :30- 22 00 : Tiếp tục chương trình chúc thọ Đức Thầy.
  - 23 :00 – 2 :00 : Chung Thiên.

**Tu tất về mau**

Mời bạn nối tiếp bước chân tiên  
Thả gót dạo chơi qua cõi Thiên...  
Hoan lạc Tu hành người vui bước  
Với người đi trước – rước người sau  
Công phu, công quả tròn Đời đạo  
Cha lành dỗ dạy Pháp Phật mẫu !  
Huyền bí vô vi là có thực  
Thực hành tu tất mới đi mau

Bùi Minh Hương ( 3-2003)

**Thiền Vô Vi**

Phật đạo thâm su hồ dễ gặp  
Pháp lý siêu siêu khó tìm cầu  
Huyền nhiệm thung dung xuyên mắt tục  
Bí ẩn hành tàng máy Tạo Thân  
Khoa trường thả mặc thi Đời Đạo  
Học thuyết song tu lễ nhiệm mẫu  
Pháp Lý Vô Vi vô quái ngại  
Soi Hồn, khứ trước: Pháp Luân đầu

Bùi Minh Hương (18-4-03)

**MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM (Của Pháp Lý Vô Vi)**

Mười điều tâm niệm khắc ghi:  
Một là Nhịn Nhục, thực thi Mẫn Cần  
Hai là Dứt Khoát lắng nghe  
Thất Tình Lục Dục phải cần lánh xa  
Ba là hỉ xả Thứ Tha  
Cùng nhau xây dựng chan hòa Yêu Thương  
Bốn là giải giận đảm đương  
Tối Đa Phục Vụ tha phương xa gần  
Năm là Bố Thí Vị Tha  
Ban vui cứu khổ góp phần quả công  
Sáu là Đối Đãi Thực Lòng  
Kính nhường Lễ Độ từ trong ra ngoài  
Bảy là Sống Tạm góp tài  
Cứu Đời đau khổ chẳng nài khó khăn  
Tám truy cho rõ Lễ Hằng  
Giữ Tâm Thanh Tịnh trước ngàn cam go  
Chín trì Lục Tự Di Đà  
Quên Minh Thường Niệm thăng hoa nhiệm mẫu  
Mười minh chân lý cao sâu  
Hòa Tan Trong Khổ Mưu Cầu Thức Tâm  
Mười điều Tâm Pháp diệu thâm

Dây công tự đạt thoát mầm tử sinh  
Người tu gắng giữ đình ninh  
An vui thọ hưởng Thiên Tình Cha ban.

T/Đ. Phú Nhuận, 17-09-2003

**THIÊN TÂM**

**THIÊN VÀ THƠ**

Yêu thơ nên vẫn làm thơ  
Nhưng nào dám để nàng thơ lán thiền  
Thơ là phương tiện trợ duyên  
Thiền mới thực giúp quy nguyên cõi Trời  
Nhờ thiền điển hóa văn thơ  
Giúp ta đóng góp những lời thiện tâm  
Thơ thiền trao lý diệu thâm  
Cùng người tâm đạo truy mầm giả chân  
Thi văn âm nhạc góp phần  
Cùng nhau trao đổi ân cần dựng xây  
Tâm tình chia sẻ đó đây  
Hòa vui đời đạo tạo gầy phước duyên  
Ai người có sẵn căn tiền  
Xin mời hành Chánh Pháp Thiền Vô Vi  
Công phu sẽ rõ huyền vi  
Tâm minh Điển sáng Thiền Thi tuyệt vời.

THIÊN TÂM. (PN, 06-09-2003)

**NIỆM PHẬT**

Niệm Phật nối liền điển Phật Tiên  
Ngày đêm ráng niệm nhớ đừng quên  
Lâu ngày tự động thành vô-biệt  
Vô-biệt-niệm rồi đạo ắt nên  
Bệnh hoạn từ đây luôn được giải  
Cũng nhờ thông điển nhận Ôn-Trên  
Bề Trên chẳng bỏ một ai cả  
Nhớ niệm luôn luôn bố bạn hiền

Bạn hiền tu Pháp Lý Vô Vi  
Tịnh tiến trau dồi mở Đại bi  
Ban rải tình thương về mọi giới  
Dóc lòng hướng thượng Phật Trời ghi  
Đạo tâm nở rộ không còn khó  
Từ đây đạo liền theo bước đi  
Mừng bạn thặng hoa - Vô biệt niệm  
Đạo đời tươi đẹp khó khăn chi.

TƯ ẾCH VÔ VI.

(Thanh-Đa, 05-09-2003)

---

## BẢN TIN CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG VÔ VI

---

1. Ngày 02/10/2003 Đức Thầy đã tặng năm ngàn Mỹ Kim (US\$5,000) cho VôVi Friendship Association để vào Quỹ Thực Hiện Trụ Sở Vô Vi tại thành phố Westminster (miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ), thủ đô của người Việt Ty Nạn Hải Ngoại. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Thầy về sự quan tâm và giúp đỡ cho Dự Án Xây Dựng Vô Vi sớm thành tựu.
2. Ngày 03/10/2003, chúng tôi đã xin phép gửi qua điện thư có được của một số các Hội Ái Hữu, Thiện Đường, và Bạn Đạo Vô Vi trên thế giới, một lá thư với nội dung tóm lược như sau:
  - Đang đang tiến hành thủ tục mua địa điểm qua Escrow;
  - Giá mua US\$510,000 với 30% downpayment (tức US\$153,000) và phải đóng Escrow trước ngày 21/11/2003;
  - Nếu mua bằng tiền mặt và đóng Escrow Nhanh trước ngày 21/10/2003, sẽ được bớt thêm US\$12,000 tức giá mua còn US\$498,000;
  - Cho đến ngày 3/10/2003 tổng số tiền Bạn Đạo Vô Vi đồng ý hỗ trợ Dự Án đã được US\$110,000 (gồm Tặng: US\$94,000; Cho mượn không lãi: US\$5,000; Mua cổ phần với giá US\$50/cổ phần: US\$11,000).
3. Hội chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng, tiếp tay, và đóng góp của Bạn Đạo Vô Vi khắp nơi. Nhân đây, xin được kèm Phiếu Phát Tâm Đóng Góp Giúp Hội Thực Hiện Dự Án Xây Dựng Vô Vi (7622 23rd Street, Westminster, CA 92683) để quý bạn dễ dàng điền và hồi báo sớm (trước ngày 15/10/2003) để giúp Hội chúng tôi định liệu về phương thức mua địa điểm.
4. Xin quý bạn giúp hưởng tâm cho Trụ Sở Vô Vi được thực hiện, giúp dễ dàng quảng bá rộng rãi những lời giảng và Pháp Thiển Vô Vi đến cho khối Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn hơn 300,000 tại Nam California. Xin cảm ơn quý bạn.

### \*\*\*\*\* Ghi Chú:

Vì thời giờ không có nhiều, kính mong Quý Bạn tìm cách THÔNG BÁO cho chúng tôi càng sớm càng tốt SỐ TIỀN GIÚP bằng một trong những phương cách sau đây:

1. Bằng email về cho địa chỉ: [xnguyen1@socal.rr.com](mailto:xnguyen1@socal.rr.com)
2. Bằng điện thoại và để lại lời nhắn trong máy về số: 714-741-4943
3. Bằng Fax về số: 714-741-0031
4. Bằng bưu điện về địa chỉ: Vô Vi Friendship Association, P.O. Box 2045  
Westminster, CA 92684-2045 USA

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Quý Bạn vui lòng giúp cho như trên sớm để Hội có được con số tổng kết giúp Hội quyết định về phương cách mua địa điểm cho Dự Án Xây Dựng Vô Vi. Còn tiền mặt hoặc ngân phiếu, xin vui lòng chuyển về cho Hội trong dịp Đại Hội Đại Đồng Tu Tiến, hoặc xin gửi bưu điện về địa chỉ Hội trước ngày 15/11/2003 để giúp chúng tôi kịp đóng Escrow vào ngày 21/11/2003.

**PHIẾU PHÁT TÂM ĐÓNG GÓP GIÚP HỘI ÁI HỮU VÔ VI NAM CALIFORNIA THỰC HIỆN  
DỰ ÁN XÂY DỰNG VÔ VI (7622 23<sup>rd</sup> Street, Westminster, CA 92683)**

Họ và Tên Bạn Đạo: \_\_\_\_\_

Địa Chỉ: \_\_\_\_\_

Thành Phố: \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Điện thoại: \_\_\_\_\_ Cellular (nếu có) \_\_\_\_\_

email (nếu có): \_\_\_\_\_

1. Tặng cho Hội số tiền: \$US \_\_\_\_\_ Mỗi lần \_\_\_\_ Mỗi tháng \_\_\_\_  
(xin đánh dấu tặng một lần hoặc hàng tháng)

2. Cho Hội mượn số tiền: \$US \_\_\_\_\_ trong \_\_\_\_\_ tháng  
(xin ghi thời gian cho mượn mấy tháng)

3. Giúp Hội bằng cách mua cổ phần (US\$50 một cổ phần):

Số cổ phần: \_\_\_\_\_ x 50 = US\$ \_\_\_\_\_ (tổng cộng số tiền)

\_\_\_\_\_ 2003

Xin Ký tên (nếu hồi âm bằng Fax và bưu điện) (Ngày Tháng Năm)

